

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้เป็นระดับ Premium และมีทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่มีคุณภาพ
 Excellence ๒ Service

๑.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณ			ระยะเวลา (ว.ต.ป.)	ระยะเวลาดำเนินงาน								ผู้รับผิดชอบ								
				รายละเอียด	จำนวน (บาท)	แหล่ง งบ		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
มีการจัดบริการส่งคนไข้กลับบ้าน / กลับเองและส่ง โดย รพ.	การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย IMC จาก ร.พ.ถึงบ้าน อย่างปลอดภัยร้อยละ ๑๐๐	ผู้รับบริการ IMC ๔ กลุ่มโรค	ผู้รับบริการ IMC ๔ กลุ่มโรค				๑๕ ธ.ค. ๖๒																	
มีการติดตาม Case ที่ส่งกลับ / ประเมิน BI เพื่อ รายงานผลลัพธ์ รายเดือน	ผู้ป่วย IMC ที่กลับสู่ชุมชน มีคะแนน BI เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้รับบริการ IMC ๔ กลุ่มโรค	ผู้รับบริการ IMC ๔ กลุ่มโรค				๑๕ ธ.ค. ๖๒																	
มีระบบconsult แพทย์จากโม ชุมชน	ผู้ป่วย IMC ที่กลับสู่ชุมชน ที่มีการทรุดลง ได้รับการปรึกษา แพทย์ ร้อยละ ๑๐๐	ผู้รับบริการ IMC ๔ กลุ่มโรค	ผู้รับบริการ IMC ๔ กลุ่มโรค				๑๕ ธ.ค. ๖๒																	
มีระบบการส่งผู้ป่วย IMC จากในชุมชน ที่มีภาวะแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อน กลับเข้ามารักษา ในร.พ.	ผู้ป่วย IMC จากชุมชน ที่มีภาวะแทรกซ้อน การรักษาใน ร.พ.ร้อยละ ๑๐๐	ผู้รับบริการ IMC ๔ กลุ่มโรค	ผู้รับบริการ IMC ๔ กลุ่มโรค				๑๕ ธ.ค. ๖๒																	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้เป็นระดับ Premium และที่มีสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่มีคุณภาพ
Excellence ๒ Service

๑.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	งบประมาณ		ระยะเวลา (ว.ค.ป)	ระยะเวลาดำเนินงาน								ผู้รับผิดชอบ				
				รายละเอียด	จำนวน (บาท)		แหล่ง งบ	ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑๑ เปิดให้บริการ IMC ๘ เตียง ไม่มี Ventilator	เปิดให้บริการ IMC ๘ เตียง ไม่มี Ventilator	รพ. ส่งผู้ป่วย IMC ไม่มี Ventilator กลับ มาอนตัว.พ.วังน้ำเย็นได้ ภายใน ๓๐ ธ.ค. ๖๓ ร้อยละ ๑๐๐	๑.พยาบาลศูนย์ประสาน รพ. ๒.ผู้ให้บริการ IMC ๔ กลุ่มโรค	ไม่ใช้งบประมาณ		๒๙ ธ.ค. ๖๒													ศูนย์ฯ
เปิดให้บริการ IMC ๘ เตียง ไม่มี Ventilator	เปิดให้บริการ IMC ๘ เตียง ไม่มี Ventilator	ผู้ให้บริการ IMC ไม่มี Ventilator ได้รับการตามมาตรฐาน ภายใน ๓๐ ธ.ค. ๖๒	ผู้ให้บริการ IMC ๔ กลุ่มโรค	ไม่ใช้งบประมาณ		๓๐ ธ.ค. - ๖๒													ศูนย์ฯ
ผู้ป่วย IMC ได้รับการประเมิน เป็นสมาชิก EMS Member club	ผู้ป่วย IMC ได้รับความเห็น เป็นสมาชิก EMS Member club	ผู้ป่วย IMC เป็นสมาชิก EMS Member club ร้อยละ ๑๐๐	ผู้ให้บริการ IMC ๔ กลุ่มโรค	ไม่ใช้งบประมาณ		๓๐ ธ.ค. - ๖๒													ศูนย์ฯ
ให้บริการผู้ป่วย IMC ตามมาตรฐานแต่ละวิชาชีพ	ให้บริการผู้ป่วย IMC ตาม มาตรฐานแต่ละ วิชาชีพ	ผ่านการประเมินการ ให้บริการผู้ป่วย IMC ตามมาตรฐานแต่ละ วิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐	ผู้ให้บริการ IMC ๔ กลุ่มโรค	ไม่ใช้งบประมาณ		๓๐ ธ.ค. - ๖๒													ศูนย์ฯ

